

Đồng lòng phòng, chống dịch

Mặc dù dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiến Xương luôn trong tầm kiểm soát song nhu cầu đi lại trong dịp cuối năm gia tăng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch, Kiến Xương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để mọi người cùng đón một mùa xuân mới an toàn, trọn vẹn.



Xã Tây Sơn (Kiến Xương) đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh THCS.

Là người con của xã Tây Sơn, chị Trần Thị Mến mặc dù sinh sống ở nơi xa song cứ tết đến xuân về chị lại mong muốn được trở về quê nhà. Chị Mến cho biết: Tôi lấy chồng ở Thanh Hóa song lại làm việc ở Bình Dương nên hiểu các thủ tục cần thiết phải làm trước khi về quê ăn tết. Để chủ động, cách đây gần 1 tháng tôi đã di chuyển ra nhà chống ở Thanh Hóa, thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà, sau đó test nhanh 2 lần trước khi về quê. Tuy nhiên, không chủ quan, ngay khi về tới xã Tây Sơn, tôi vào trạm Trạm Y tế xã khai báo, test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 rồi mới về nhà. Lâm như vậy là để bảo vệ chính gia đình tôi trước những diễn biến dịch khó lường như hiện nay.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tây Sơn, trong khoảng 20 ngày qua trên địa bàn xã có trên 200 người từ tỉnh ngoài trở về địa phương, trong đó phần lớn là người từ Hà Nội về. Qua khai báo và thực hiện test nhanh tại Trạm đã có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để bảo đảm dịch Covid-19 không làm đảo lộn cuộc sống của người dân trong dịp tết, Trạm sẽ bố trí 100% quân số làm việc từ nay đến tết, đồng thời bố trí 2 cán bộ thường trực để phục vụ việc khai báo y tế và xét nghiệm. Luôn chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, thiết bị bảo hộ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để mọi người dân

đều có ý thức chung tay phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Là xã có nhiều con em đi làm ăn xa quê, trong đó chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng và miền Nam. Xác định dịp cuối năm sẽ có hàng trăm người ở tỉnh ngoài về địa phương nên xã đã giao cho 7 tổ Covid-19 cộng đồng nắm bắt thông tin, rà soát đi biệt động dân cư hàng ngày. Xã đã họp triển khai tới các đoàn thể, phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng trong việc tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, vận động người thân ở các vùng dịch không nên về địa phương, nếu về nên thông báo trước cho thôn, tổ Covid-19 cộng đồng và UBND xã đồng thời đến trạm y tế xã khai báo và test nhanh trước khi về nhà. Xã cũng giao cho các tổ Covid-19 cộng đồng và người dân giám sát những trường hợp thực hiện cách ly tại nhà.

Theo ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, sau dịp nghỉ tết dương lịch, mỗi ngày huyện ghi nhận 5 - 7 ca mắc mới, số ca mắc đã ghi nhận tại 33/33 xã, thị trấn. Định sách trong thời gian tới, tinh thần dịch Covid-19 vẫn có chiều hướng phức tạp, nhất là dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần với nhiều hoạt động giao lưu, giao thương rộng rãi. Để tiếp tục chủ động kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khống chế, ngăn chặn, không để dịch bùng phát, Kiến Xương đã sớm

có văn bản yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện. Tiếp tục quản lý chặt chẽ đi biệt động dân cư, giám sát, xét nghiệm các trường hợp nguy cơ với tinh thần quyết tâm cao nhất không để dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương. Yêu cầu các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn chủ động rà soát, bố trí kế hoạch, kịch bản an toàn phòng, chống dịch, đặc biệt là kịch bản xử lý khi xuất hiện F0 tại cơ quan, địa phương, đơn vị; thân tốc truy vết khi xuất hiện ca F0, khám sàng lọc định kỳ phạm vi, khoanh vùng dịch tễ, xác định các trường hợp nguy cơ và có các biện pháp kiểm soát, khống chế. Tập trung quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 đối với người đến, về từ huyện ngoài, kể cả người đến, về trong ngày. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền người dân vận động người thân ở các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp hạn chế tối đa về địa phương nếu không thật sự cần thiết; trường hợp bắt buộc sẽ khuyến khích thực hiện xét nghiệm trước khi về địa phương.

Với ý thức tự giác và sự đồng lòng của người dân, hy vọng mọi người, mọi nhà ở Kiến Xương đều đón năm mới Nhâm Dần vui tươi, an toàn, chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

THU THỦY

Dịp tết, tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thường tổ chức các bữa tiệc liên hoan cuối năm, tất niên... Do đó, từ ngày 19/1/2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) đã phối hợp với các ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra về ATTP tăng cường kiểm tra tại các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các thủ tục pháp lý về ATTP; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm; việc lưu mẫu thức ăn và chế độ kiểm thực 3 bước; đồng thời lấy mẫu khi cần thiết đối với những thực phẩm nghi ngờ chứa hóa chất bảo quản.

Ông Ngô Quốc Thịnh, Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: Để góp phần bảo đảm ATTP trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chi cục đã tham mưu với Sở thành lập các đoàn kiểm tra về ATTP. Mục tiêu nhằm kiểm soát nguồn gốc, các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống đồng người nhằm phòng ngừa, hạn chế ngộ độc thực phẩm; đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức của chủ cơ sở kinh doanh, người chế biến thực phẩm để lựa chọn, bảo quản nguyên liệu đúng cách, bảo đảm bữa ăn an toàn cho người dân. Trong quá trình kiểm tra, nếu cơ sở nào vi phạm hành chính chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

Càng gần đến tết, lượng thực phẩm tiêu thụ càng tăng. Vì thế, ngành nông nghiệp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, kinh doanh gia súc, gia cầm, thủy sản; sản phẩm thủy hải sản, rau, củ, quả và sản phẩm nông sản thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành. Những trường hợp vi phạm cũng được nhắc nhở, xử lý nghiêm.

Bà Bùi Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Thực hiện kế hoạch của tỉnh, Chi cục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Trong dịp tết Nguyên đán, chúng tôi tăng cường phối hợp với các ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra các nguyên liệu đầu vào tại các cửa hàng ăn uống, chế biến sẵn; các quy định pháp luật về mua, bán nguyên liệu đầu vào; đồng thời hướng dẫn lựa chọn nguyên liệu đầu vào bảo đảm an toàn dịp tết. Bên cạnh đó, Chi cục đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối tổ chức kiểm tra ATTP đối với các lĩnh vực thuộc quản lý của ngành nông nghiệp. Hiện Chi cục đã tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, chú trọng các cơ sở sản xuất,

Tăng cường hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao. Để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trước, trong và sau tết, những ngày này, cùng với đẩy mạnh công tác truyền thông, các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra về ATTP tại các cơ sở thuộc ngành, địa phương quản lý.



Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh dụng cụ đựng thực phẩm tại nhà hàng 30-6 (thành phố Thái Bình).



Xe lưu động tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.

chế biến thực phẩm mà người dân sử dụng nhiều như: gạo, giò chả và các loại sản phẩm đặc trưng khác.

Không chỉ ngành y tế và ngành nông nghiệp, ngành công thương, lực lượng quản lý thị trường cùng các huyện, thành phố cũng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra về ATTP đầu vào bảo đảm an toàn dịp tết. Chế độ đa dạng nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực trách nhiệm của chủ cơ sở, người chế biến thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP. Riêng năm 2021, các ngành đã kiểm tra hơn 8.400 lượt cơ sở; xử lý hàng trăm vụ việc liên quan tới ATTP và xử phạt hàng

trăm triệu đồng... Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, nhiều thực phẩm không bảo đảm an toàn cũng bị tịch thu, tiêu hủy.

Bên cạnh việc kiểm tra, công tác tuyên truyền về ATTP cũng được các ngành, địa phương đẩy mạnh hơn dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Nội dung tuyên truyền được thể hiện qua nhiều kênh thông tin; hình thức đa dạng nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực trách nhiệm của chủ cơ sở, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng ATTP theo quy định hiện hành; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu, các kiến thức trong lựa chọn, bảo

quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Nhiều thông điệp về ATTP cũng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn; không sử dụng phẩm màu, các chất phụ gia, hóa chất danh mục cho phép để sản xuất, chế biến thực phẩm; vì sức khỏe và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, bảo quản tốt thực phẩm...

Thay đổi những thói quen không tốt trong chế biến, kinh doanh thực phẩm của các hộ cá thể cũng như thói quen tiêu dùng của người dân là việc cần làm để bảo đảm ATTP, nhất là khi tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần. Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương và ý thức trách nhiệm của mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và sự lựa chọn thực phẩm đúng cách, người dân sẽ đón tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, vui tươi và bảo đảm sức khỏe.

HOÀNG LANH

QUYNH PHỤ

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp tết

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông để người dân đón tết vui vẻ, an toàn được lực lượng chức năng huyện Quỳnh Phụ đặc biệt coi trọng.

Thị trấn Quỳnh Côi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Quỳnh Phụ. Những ngày giáp tết, lưu lượng người, phương tiện về địa phương đông, do đó công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông được lực lượng chức năng thị trấn chú trọng. Trung tá Nguyễn An Thủy, Trưởng Công an thị trấn cho biết: Để người dân nâng cao nhận thức về bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, trước tết, Công an thị trấn chủ động tham mưu Công an huyện, Đảng ủy thị trấn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, ký cam kết với người dân đồng ý dụng và hộ,

lòng, lễ đường để kinh doanh, không tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và pháo, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Công an thị trấn đã tham mưu UBND thị trấn duy trì hoạt động mô hình cựu chiến binh tự quản, tổ tự quản, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc bảo đảm ANTT để nhân dân đón tết an toàn.

Đại úy Đoàn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Với quyết tâm bảo đảm ANTT để người dân đón tết vui vẻ, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ bố trí lực lượng thường trực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn duy trì 100% quân số tại cơ sở; tăng cường lực lượng cho các địa

bàn giáp ranh, địa bàn phức tạp, thực hiện các biện pháp phát hiện, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, lực lượng chức năng của huyện tăng cường tuyên truyền Luật số 14 và Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong các trường học trên địa bàn và hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cùng với đó, Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đội Cảnh sát giao thông chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm để răn đe những đối tượng cũng như

người có ý định vi phạm trong quá trình tham gia giao thông.

Theo thống kê của Công an huyện Quỳnh Phụ, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT từ ngày 15/12/2021 đến ngày 3/1/2022, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 11 vụ/ 39 đối tượng; bắt quả tang 2 vụ/4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý hành chính 3 vụ/3 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; phát hiện, xử lý 6 vụ/23 đối tượng đánh bạc, thu giữ 26,3 triệu đồng; phát hiện, xử lý 72 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 51,6 triệu đồng, tạm giữ 12 xe mô tô, 2 ô tô, tước quyền sử dụng 3 giấy phép lái xe...

Đồng chí Nguyễn Tiến Quỳnh, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: UBND huyện chỉ đạo lực lượng chức

năng tăng cường tuần tra, kiểm soát công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán nhằm ổn định tình hình trong từng thôn, tổ dân phố, từng xã, thị trấn, từng cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh

chính trị, an ninh văn hóa - xã hội. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, đình công, lãn công, gây ảnh hưởng định hình trong từng thôn, tổ dân phố, từng xã, thị trấn, từng cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phát huy vai trò của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở.

NGUYỄN CƯỜNG



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên địa bàn.